



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหม่อน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหม่อน รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหม่อน
เส้นที่ ๑ (ขอยนางบุญเลิศ) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๑๒ ลบ.ม.

เส้นที่ ๒ (ขอยเกียรติมอเตอร์) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๕ ลบ.ม.

เส้นที่ ๓ (ขอยบ้านนางประนอม) กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔.๒๐ ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ ๕๒๙,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน-) งบประมาณ ๕๑๒,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันทำสัญญาจ้าง

ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนจะจัดจ้างไม่สูงกว่า
ราคากลางที่กำหนดหรือไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- (๑) เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานทำงานที่สอบราคาจ้าง
- (๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
- (๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
- (๔) ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างตามเอกสาร
สอบราคาจ้างกำหนด ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๔,๕๐๐.- (-สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเชื่อถือเพียงสัญญาเดียว
- (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอรอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสวนหม่อน ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

/(๖) บุคคลหรือ.....

- (๑๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- (๑๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- (๑๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

การยื่นซองและเปิดซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ในระหว่างวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หรือกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอมัญจาคีรี (ชั้น ๒)

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอมัญจาคีรี (ชั้น ๒) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ระหว่างวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sauamon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๔-๐๐๒๓ ในวัน และเวลาราชการ ผู้ไม่ซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคา ไม่มีสิทธิ์เสนอราคา เอกสารสอบราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท

ในการสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จะดำเนินการจ้างเหมาโดยไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายธนเสกสรรค์ มีสังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน